

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ
CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28 /CV-CIE

V/v: Giải trình về ý kiến ngoại trừ của
tổ chức kiểm toán đối với báo cáo tài
chính năm 2023.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Group) - Mã chứng khoán CEG xin được giải trình việc tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

Cơ sở của việc ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty do ảnh hưởng của các vấn đề: Các khoản công nợ phải thu đã quá hạn thanh toán nhưng chưa được trích lập dự phòng là 1,209 tỷ đồng, cũng như chưa nhận được đầy đủ xác nhận các khoản công nợ phải thu với số tiền 7,159 tỷ đồng.

Giải trình về vấn đề này: Trong năm 2023, Ban điều hành Công ty đã làm việc với các đối tác về việc thanh toán công nợ. Khi kết thúc năm tài chính (tại ngày 31/12/2023) Công ty đã lập và gửi văn bản đối chiếu công nợ đến tất cả các khách hàng. Đến thời điểm lập báo cáo tài chính, Công ty CIE Group chưa nhận được đầy đủ các văn bản xác nhận của khách hàng. Trong năm 2023, Công ty cũng rất tích cực công tác đòi các khoản nợ phải thu lâu năm. Hiện tại, Công ty CIE Group vẫn đang tăng cường công tác thu hồi các khoản nợ cũng như làm việc với các văn phòng luật sư để tiến hành các thủ tục pháp lý với những khách hàng trây ý. Đồng thời trong năm 2023, Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với giá trị 8,059 tỷ đồng. Với giá trị phải thu 1.209 tỷ đồng. Ban điều hành của Công ty tin tưởng sẽ thu hồi được trong năm 2024 nên chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Biện pháp khắc phục: Trong năm 2024, Ban điều hành sẽ tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc về tài chính cũng như tiếp tục tăng cường công tác thu hồi công nợ; thực hiện cấu trúc lại các đơn vị trong tập đoàn; thoái vốn tại các đơn vị kinh doanh không hiệu quả, trích lập dự phòng đối với các khoản nợ không thể thu được để loại bỏ các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán độc lập trong báo cáo tài chính năm 2024.

Trên đây là ý kiến giải trình của Công ty CIE Group để làm rõ vấn đề về việc ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Kính đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK NN xem xét, chấp nhận.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC *W2*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG
VÀ THIẾT BỊ
CÔNG NGHIỆP
Đ. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI
Lê Xuân Thắng